

มหาอุทกภัยกับการเรียนรู้ใหม่ เพื่อเด็ก และเยาวชน

ท่ามกลาง**มหาอุทกภัย**ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ มีข้อมูลจากองค์กรสหประชาชาติ (UN) ในเดือนตุลาคม 2554 ชี้ว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมในเอเชียสูงเกือบ 800 คน โดย 1 ใน 4 เป็นเด็กและเยาวชน ซึ่งยังไม่นับรวมเหตุการณ์มหาอุทกภัยในประเทศไทยที่เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 และปัจจุบันยังคงมีการฟื้นฟูและเยียวยาอย่างต่อเนื่อง น้ำท่วมใหญ่ในไทยครั้งนี้มีผู้ได้รับผลกระทบมากกว่า 12.8 ล้านคนมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 1.44 ล้านล้านบาทจัดให้เป็นภัยพิบัติครั้งที่สร้างความเสียหายมากที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลก*

ประเทศไทยมีอันดับความเสี่ยงในการเกิดภัยธรรมชาติเป็นอันดับที่ 7 ในกลุ่มประเทศอาเซียน (World Risk Report 2011) และมีความเสี่ยงเรื่องอุทกภัยในระดับสูง แต่จากรายงานพบว่า**เรามีจุดอ่อนด้านขีดความสามารถในการจัดการรับมือภัยพิบัติและการปรับตัวระยะยาว** ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันรามจิตติ จึงได้ร่วมมือกัน จัดการการเรียนรู้ของเด็กไทย เกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติ และอุทกภัยศึกษา โดยรวบรวมองค์ความรู้จากต่างประเทศที่ประสบปัญหาพวกนี้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบูรณาการความรู้ให้เหมาะสมกับครูและเยาวชนไทย โดยเน้นสร้าง **"จิตสำนึกใหม่"** ต่อการเรียนรู้และปรับตัวเพื่อพ่อแม่และฟังพาให้ **"อยู่รวมและอยู่รอด"** เช่นการบูรณาการความรู้เรื่องอุทกภัยผ่านวิชาต่าง ๆ การมีมาตรการเฉพาะหน้าในการดูแลครูและกอบกู้ห้องเรียน การวางกระบวนทัศน์ใหม่ของการศึกษาไทย ที่เน้นให้เด็กไทยตระหนักใน **"อนาคตโลก"** ให้มากขึ้น

เหนืออื่นใดคือเน้น**การจัดการเรียนรู้**อย่างบูรณาการบนฐาน**การมีส่วนร่วมของทั้งสังคม** ซึ่งความรู้เรื่องภัยจากน้ำไม่ควรผูกขาดอยู่ที่โรงเรียน แต่ต้องกระจายการเรียนรู้เพื่อเชื่อมต่อกับหน่วยต่าง ๆ ในสังคมได้ ท้ายที่สุดคือการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังการมี **"จิตสาธารณะ"** ในเด็กและเยาวชน โดยการดึงสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์มาสร้างสรรค์โอกาสการเรียนรู้ และช่วยเหลือยามที่มีวิกฤตการณ์ภัยธรรมชาติ เช่นที่เราเคยประสบมหาอุทกภัยในครั้งที่ผ่านมามี**ถือเป็นบทเรียนที่ดี ที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้** เพื่อคนรุ่นใหม่ต่อไป



*อ้างอิงจาก : <http://www.accuweather.com/en/weather-news/top-5-most-expensive-natural-d/47459>
ที่มา : ดร.จุฬารัตน์ มาเสถียรวงศ์ และคณะ โครงการ INTREND สถาบันรามจิตติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)